



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (ศูนย์สารสนเทศ โทร.๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๒๓๔๑)

ที่ กษ ๐๖๐๘/๐๖๗๔๕๔

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง การดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน ปศุสัตว์เขต

ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ได้ให้มีการดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่นำมาใช้ประกอบการกำหนด วิเคราะห์และบริหารงาน/โครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ทั้งยังเป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยได้ดำเนินการดังกล่าวตลอดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับในปี ๒๕๕๗ นี้ ครบวาระที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ (Single data) สำหรับขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer/Smart Officer ทั้งนี้ กระทรวงฯ กำหนดให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเกษตรกรทุก ๖ เดือน คือเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี เพื่อนำไปบรรจุลงในบัตรประจำตัวประชาชน Smart Card ของเกษตรกร ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล กรมปศุสัตว์จึงมีความประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ตามข้อมูลในแผ่นดิสก์ที่ส่งให้ (แบบ รูปศ.๑/๑) เพื่อมอบให้แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน

๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนำข้อมูลดังกล่าวมาอ้างอิงสำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LIFDS) ทั้ง แบบ รูปศ.๑ และแบบข้อมูลหมู่บ้าน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้นำฐานข้อมูลฯ ที่ได้จากการสำรวจและบันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ช่วงที่ ๒ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยดำเนินการฯ ในช่วงที่ ๑ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่วนในช่วงที่ ๒ ดำเนินการฯ ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์เขต ปรับปรุงข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ และข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ในโปรแกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานฯ ของหน่วยงานในสังกัดให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และถูกต้อง แม่นยำ

กรมปศุสัตว์ ได้แนบคู่มือการสำรวจข้อมูลฯ และคู่มือการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ มาด้วยแล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <http://ict.dld.go.th/th2> ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดทราบและดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสนิท ศรีวิหค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (ศูนย์สารสนเทศ โทร.๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๒๓๔๑)

ที่ กษ ๐๖๐๘/๐๖๗๔๕๕ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง การดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน ปศุสัตว์จังหวัด

ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ได้ให้มีการดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่นำมาใช้ประกอบการกำหนด วิเคราะห์และบริหารงาน/โครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ทั้งยังเป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยได้ดำเนินการดังกล่าวตลอดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ ครบวาระที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ (Single data) สำหรับขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer/Smart Officer ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเกษตรกรทุก ๖ เดือน คือเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี เพื่อนำไปบรรจุลงในบัตรประจำตัวประชาชน Smart Card ของเกษตรกร ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล กรมปศุสัตว์จึงมีความประสงค์ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. จัดพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ตามข้อมูลในแผ่นดิสก์ที่แนบมาพร้อมนี้ (แบบ ฐปศ.๑/๑) เพื่อส่งมอบให้แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน

๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนำข้อมูลดังกล่าวมาอ้างอิงสำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LIFDS) ทั้ง แบบ ฐปศ.๑ และแบบข้อมูลหมู่บ้าน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้นำฐานข้อมูลฯ ที่ได้จากการสำรวจและบันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ช่วงที่ ๒ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยดำเนินการฯ ในช่วงที่ ๑ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่วนในช่วงที่ ๒ ดำเนินการฯ ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

๓. ปรับปรุงข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ และข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ในโปรแกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานฯ ของหน่วยงานในสังกัดให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และถูกต้อง แม่นยำ

กรมปศุสัตว์ ได้แนบคู่มือการสำรวจข้อมูลฯ และคู่มือการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ มาด้วยแล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <http://ict.dld.go.th/th2>

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์